

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CẦU LẠC BỘ CẦU LÔNG TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT TỈNH ĐĂKLĂK

Nguyễn Ngọc Sơn*; Bùi Huy Thái**

Tóm tắt:

Trên cơ sở đánh giá thực trạng và những điều kiện thuận lợi, khó khăn trong phát triển CLB Cầu lông tại thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk, chúng tôi đề xuất 05 giải pháp với các biện pháp cụ thể phát triển CLB Cầu lông thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk.

Từ khóa: Giải pháp, phát triển, cầu lạc bộ cầu lông.

Relity and proposed solution development in badminton clup Buon Ma Thuot city, Daklak province

Summary:

On the basis of assessing the situation and the favorable conditions, difficulty in developing Badminton Club in Buon Ma Thuot Dak Lak province, we propose development solutions Badminton Club Buan Ma Thuot Dak Lak province.

Keywords: Solution, development, badminton club.

ĐẶT VẤN ĐỀ

Thành phố Buôn Ma Thuột là trung tâm của tỉnh Đắk Lắk với số dân 330.000 nghìn người của 40 thành phần dân tộc anh em; Tốc độ tăng trưởng hàng năm bình quân 12,41% thu nhập bình quân đầu người: 53,4 triệu đồng/người/năm và tỷ lệ hộ nghèo: 0,9%, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện nhờ các chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, phong trào tập luyện thể thao quần chúng phát triển mạnh, đặc biệt là các môn thể thao có điều kiện để phát triển, trong đó có môn Cầu lông. Từ các làng bản, các xã, đến các trường học, nhà máy xí nghiệp đều có rất nhiều sân thi đấu cầu lông và được mọi người hăng hái tập luyện vào các buổi sáng, buổi chiều tối. Hàng năm vào các ngày lễ lớn, các ngày kỉ niệm..., môn cầu lông đều được đưa vào thi đấu và đã tạo được khí thế đua tranh rất sôi nổi.

Tuy nhiên, việc phát triển phong trào còn mang tính tự phát, các CLB phát triển chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có, do đó thành tích thi đấu chưa cao. Vì vậy, “Nghiên cứu giải pháp phát triển CLB Cầu lông của thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk” là vấn đề thực tiễn và có ý nghĩa.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã sử dụng các phương pháp sau: Phân tích và tổng hợp tài liệu; Phương pháp phỏng vấn, tọa đàm;

Phương pháp quan sát sự phạm; Phương pháp phân tích theo mô hình SWOT; Phương pháp toán thống kê.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN

1. Thực trạng và những nguyên nhân làm hạn chế sự phát triển CLB Cầu lông của thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk

Để đánh giá thực trạng phong trào tập luyện cầu lông nói chung và sự phát triển CLB Cầu lông nói riêng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, đề tài tiến hành trao đổi trực tiếp, khảo sát thực tế và phân tích số liệu thống kê của Trung tâm TDTT thành phố nhằm khảo sát thực trạng, nguyên nhân và tồn tại. Kết quả khảo sát cho thấy, sự phát triển các CLB tăng lên hàng năm (năm 2011: 9 CLB, năm 2015: 21 CLB), số lượng người dân tham gia tập luyện thường xuyên cũng tăng theo sự phát triển các CLB (2011: 2000, 2015: 4200), trung bình có 200 người tập/CLB. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều hạn chế ảnh hưởng tới sự phát triển của CLB Cầu lông, chủ yếu là do sân bãi dụng cụ còn thiếu, chưa đủ chuẩn (chỉ có 3 nhà tập đáp ứng được nhu cầu tập luyện và thi đấu); thiếu các Cơ chế chính sách, chế độ bồi dưỡng VĐV, HLV; Công tác xã hội hóa đã có sự chuyển biến nhưng chưa có những giải pháp khả thi để thu hút nhà đầu tư, các mạnh thường quân tài trợ cho các CLB Cầu lông và xây dựng các công trình thể thao làm tăng cơ sở vật chất cho thành phố.

*TS, Trường Đại học Quy Nhơn

**ThS, Trường Đại học Quy Nhơn

Tất cả điều đó dẫn tới các CLB Cầu lông chưa phát triển, ảnh hưởng rất lớn tới thành tích thi đấu Cầu lông và tới sự phát triển phong trào thể thao quần chúng ở thành phố Buôn Ma Thuột. Do vậy, để phát triển CLB Cầu lông đáp ứng nhu cầu của quần chúng cần thiết phải tìm những giải pháp hữu hiệu để tham mưu, đề xuất với lãnh đạo chức năng của thành phố.

2. Lựa chọn và đề xuất giải pháp phát triển Câu lạc bộ Cầu lông của thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk

2.1. Cơ sở lý luận việc lựa chọn giải pháp

Để lựa chọn giải pháp, đề tài dựa vào những căn cứ sau: Căn cứ vào các văn bản pháp quy của Đảng và nhà nước về công tác TDTT; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Buôn Ma Thuột nhiệm kỳ 2015-2019; Đề án của Tỉnh ủy Đắk Lắk xây dựng và phát triển Thành phố Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên giai đoạn 2010-2020; Mức độ yêu thích, nhu cầu tập luyện; Cơ sở vật chất, kinh phí, đội ngũ huấn luyện viên (HLV), hướng dẫn viên; Căn cứ vào phân tích SWOT; Căn cứ vào kết quả phỏng vấn nhà khoa học TDTT, nhà quản lý, HLV, giáo viên. Ngoài ra còn dựa vào các nguyên tắc sau: Nguyên tắc tính thực tiễn; Nguyên tắc tính đồng bộ; Nguyên tắc tính khả thi; Nguyên tắc bảo đảm tính khoa học.

2.2. Cơ sở thực tiễn việc lựa chọn các giải pháp

Từ phân tích SWOT, đề tài đã đề xuất 5 nhóm giải pháp để phát triển CLB Cầu lông thành phố Buôn Ma Thuột. Từ kết quả ban đầu thu được đề tài đã phỏng vấn lấy ý kiến của 30 chuyên gia, các nhà quản lý thể thao, các giáo viên, huấn luyện viên, hướng dẫn viên có kinh nghiệm của một số CLB Cầu lông thành phố Buôn Ma Thuột, của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk. Kết quả phỏng vấn cho thấy cả 05 nhóm giải pháp đưa ra đều có tính khả thi và nhận được sự đồng ý từ 76% trở lên, đó là: Nhóm giải pháp về nhận thức, tổ chức CLB; Nhóm giải pháp về quản lý nhà nước; Nhóm giải pháp về phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị; Nhóm giải pháp về huy động vốn đầu tư; Nhóm giải pháp về xây dựng hệ thống đào tạo.

2.3. Nội dung và tổ chức thực hiện các giải pháp

Nhóm giải pháp 1: Về nhận thức, tổ chức CLB

Mục đích: Giúp người dân hiểu được vị trí, vai trò và ý nghĩa của việc tập luyện, phát triển câu lạc bộ Cầu lông.

Nội dung và cách thức thực hiện: Thành ủy, các tổ chức Đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cấp ủy Đảng và trong cán bộ, đảng viên, quần chúng những quan điểm của Đảng được thể hiện trong các Nghị quyết; Các đề án, các kế hoạch, hướng dẫn của tỉnh ủy, thành ủy về công tác cán bộ có nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền tập luyện, xây dựng và phát triển CLB Cầu lông; Tổ chức công tác tuyên truyền cổ động quần chúng tham gia tập luyện môn Cầu lông; Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc thành phố, Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM, ... vận động, chỉ đạo tổ chức và triển khai hoạt động CLB Cầu lông trên địa bàn thành phố theo nội dung quy hoạch đã được duyệt. Quy định cụ thể về tổ chức bộ máy và biên chế, cơ chế hoạt động của CLB Cầu lông; Xây dựng các văn bản ký kết liên tịch với các ban, ngành, đoàn thể; tổ chức các giải thi đấu để phát triển phong trào Cầu lông, nội dung và hình thức tổ chức tùy thuộc vào điều kiện thực tế để chọn tổ chức cho phù hợp.

Nhóm giải pháp 2: Về quản lý nhà nước.

Mục đích: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về TDTT nói chung và lĩnh vực CLB Cầu lông trên địa bàn thành phố.

Nội dung và cách thức thực hiện: Phối hợp với UBND thành phố chỉ đạo, hướng dẫn phòng Văn hóa và Thể thao thuộc thẩm quyền quản lý hành chính và chuyên môn nghiệp vụ, triển khai các văn bản quản lý nhà nước cấp trên đến với tất cả cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động trong lĩnh vực TDTT; xây dựng kế hoạch phát triển CLB Cầu lông ở địa phương đến năm 2020 phù hợp với Quy hoạch của Thành phố và tổ chức triển khai thực hiện các đề án, chương trình của quy hoạch liên quan tại địa bàn. Phòng Văn hóa – Thể thao xây dựng mô hình điều hành quản lý CLB Cầu lông và nâng cao chất lượng hoạt động của CLB ở cấp xã, phường, tụ điểm sinh hoạt TDTT ở các thôn, tổ dân phố; Hình thành được hệ thống cán bộ TDTT gồm cán bộ TDTT kiêm nhiệm ở cấp xã, cấp thôn, tổ dân phố và cộng tác viên Cầu lông để giúp cho cấp ủy, Ủy ban nhân dân xã, phường quản lý và phát triển phong trào

Cầu lông tại địa phương; Xây dựng chính sách đãi ngộ đối với các giáo viên, HLV, VĐV tiêu biểu của các CLB; Xây dựng quy chế hoạt động Câu lạc bộ cầu lông;

Nhóm giải pháp 3: Phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ tập luyện

Mục đích: Hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị Cầu lông từ cấp xã, phường đến cơ sở đồng bộ, hoàn chỉnh đáp ứng quy chuẩn của các đề án, kế hoạch, thông tư của cấp Bộ, Ngành quy định.

Nội dung và cách thức thực hiện: UBND tỉnh và Thành phố ưu tiên đầu tư công trình nhà thi đấu, sân tập Cầu lông và các trang thiết bị Cầu lông đạt chuẩn quốc gia; Vận động các doanh nghiệp, xí nghiệp, đơn vị tổ chức trên địa bàn đầu tư nguồn kinh phí xây dựng sân bãi, dụng cụ tập luyện. Ngoài ra, cần phối hợp với Đoàn thanh niên, các phòng ban khác xây dựng nhà văn hoá kết hợp với các công trình thể thao, đưa chỉ tiêu xây dựng các công trình thể thao, trong đó có sân tập Cầu lông, thành chỉ tiêu để xét công nhận làng văn hoá.

Nhóm giải pháp 4: Huy động về vốn đầu tư

Mục đích: Chủ động thực hiện đa dạng hóa nguồn tài chính

Nội dung và cách thức thực hiện: UBND Thành phố, Phòng Văn hóa - Thể thao, UBND Phường xã vận động các doanh nghiệp tư nhân, các nhà tài trợ đóng góp xây dựng CLB. Trước tiên là các doanh nghiệp, cơ quan đóng góp, tài trợ gián tiếp hay trực tiếp chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, công nhân của mình. Thí điểm cổ phần hóa một số cơ sở TDTT, trong đó có hoạt động của một số CLB Cầu lông, để huy động các nguồn vốn phát triển của xã hội; Tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức, cá nhân và các tổ chức trong và ngoài nước.

Nhóm giải pháp 5: Xây dựng hệ thống đào tạo

Mục đích: Xây dựng hệ thống đào tạo VĐV cầu lông mang tính khoa học, đồng bộ, khả thi, tạo sự đột biến và theo hướng đào tạo tập trung các môn thể thao mũi nhọn của thành phố Buôn Ma Thuột.

Nội dung và cách thức thực hiện: Đơn vị chức năng xây dựng các tiêu chí tuyển chọn, các chế độ của VĐV được hưởng và công bố rộng rãi trong CLB; Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ

đội ngũ Huấn luyện viên, Hướng dẫn viên; Hợp tác, liên kết các tỉnh, thành có CLB Cầu lông phát triển mạnh; Gửi các VĐV, HLV đi tập huấn ở các trung tâm huấn luyện, cũng như mời các chuyên gia về tập huấn thường xuyên cho một số CLB Cầu lông; Chú trọng sự phát triển VĐV trẻ và lấy nguồn tuyển ở các CLB trong thành phố Buôn Ma Thuột.

KẾT LUẬN

1. Thực trạng phát triển CLB Cầu lông của thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk chưa phát triển mạnh, mang tính tự phát và phát triển chưa tương xứng với sự phát triển phong trào TDTT, do đó thành tích thi đấu chưa cao. Mặc dù còn tồn tại một số khó khăn nhất định song thành phố Buôn Ma Thuột có tiềm năng phát triển CLB Cầu lông trên cơ sở sự yêu thích, nhu cầu tập luyện của quần chúng nhân dân cao và các nguồn lực cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ chuyên môn.

2. Kết quả nghiên cứu đã lựa chọn, xây dựng và đề xuất được 5 nhóm giải pháp cụ thể để phát triển CLB Cầu lông, đó là: Giải pháp về quản lý nhà nước với 6 biện pháp cụ thể; Giải pháp về phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị với 6 biện pháp cụ thể; Giải pháp về xây dựng hệ thống đào tạo với 6 biện pháp; Giải pháp về huy động vốn đầu tư với 6 biện pháp; Giải pháp về nhận thức, tổ chức CLB với 6 biện pháp cụ thể.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2011), *Quyết định số 1053/QĐ-BVHTTDL ngày 28/3/2011 ngày của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.*

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2009), *Thông tư số 02/2009/TT-BVHTTDL ngày 17/3/2009 của Bộ VHTTDL quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã, phường.*

3. Dương Nghiệp Chí, Vũ Thái Hồng (2007), *Thiết chế sự nghiệp TDTT ở phường, xã, và trường học*, Tạp chí khoa học TDTT, Hà Nội.

4. Chính phủ (2005), *Nghị quyết 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và TDTT.*